

# BUNDIT NEWS LETTER

...สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและพัฒนาคนให้มีคุณภาพสู่สากล...

## บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมเทคนิคการนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย โดย ดร.อินทัย ประสาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหัวข้อ “ การนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติ ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวน คณบดีเป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.ศันทนา ธีระชุนห์ เป็นวิทยากร รูปแบบการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการพิจารณาข้อเสนอในการส่งบทความ หลักการออกแบบการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ และการออกแบบสื่อนำเสนอด้วยวาจา ตลอดจนฝึกวิธีการนำเสนอผลงานเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอผลงานในโอกาสต่อไป



# GRADUATE NEWS



## บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะตนเองและการทำงานแบบทีมเวิร์ค

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรเพื่อพัฒนาตนเองและทีมงานอย่างสร้างสรรค์(Creative Teamwork) ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ผศ. ดร. บุญเชิด หนูอ้อม จากมหาวิทยาลัยบูรพามาเป็นวิทยากร โดยรูปแบบการอบรมเป็นการให้ความรู้ และการฝึกฝนตนเองให้มีวิธีคิดที่นำไปสู่การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติด้านจิตใจและการเตรียมพร้อมในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆ

## เก็บมาฝาก...NEWS TIPS

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "The Performance Excellence journey's Practical Guide" ณ โรงแรม KU Home โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเข้าใจการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ <https://goo.gl/LpHUvX> และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.พวง ผกา ภูครองท่ง หมายเลขโทรศัพท์ 091-7784599 โทรสาร 02-5798610
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 พย 60 โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://grad-research.stou.ac.th>
- วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมทอปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <http://www.nuic.nu.ac.th/nuic2016/en/home/> หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 055-968561

สนใจส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ได้ที่... กองบรรณาธิการ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 โทร.075377438 หรือ e mail : graduate\_nstru@hotmail.com